

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักศึกษาราชการจังหวัด (27 มิ.ย.62)

นำเสนอเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษา
ราชการจังหวัด



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
(ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒๒ ราย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ได้เสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ เท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย และไม่มีกรขึ้นบัญชี จำนวน ๑๑ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัดตามที่กำหนด

กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด หรือหากมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ จะหมดสิทธิหรือถูกยกเลิก หรือถูกเพิกถอนสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ และต้องถูกดำเนินการทางวินัยด้วยกรณีให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประธาน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์จังหวัด
(ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นาย ชัยณรงค์ แสงคำ	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒	นาย กิตติภัทร์ โกรเพชร	รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓	นาย สันติภัทร โคจิจุล	รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔	นาย เศรษฐา เสนะวงศ์	รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๕	นาย ธนู อักษร	รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๖	นาย เสรี ดุ่มอ่อน	รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๗	นาย สุวัฒน์ชัย แสนราช	รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๘	นาย วินัย ตะปะสา	รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๙	นาย สมภูมิ ธรรมายอดดี	รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐	นาย ภัทรวรรณ นิลแก้วบรรวิษญ์	รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๑	นาย วัลลภ ไม้จำปา	รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ทุกรายไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์จังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจันทร์เกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น ๑ กระทรวงศึกษาธิการ

หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ โดยไม่ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก



[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ 27 มิ.ย.2562

